

KẾ HOẠCH

**Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 03/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
“về thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng,
tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19
trên địa bàn Thủ đô”**

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu, đến nay đã có hơn 1 triệu người mắc bệnh ở trên 200 quốc gia, vùng lãnh thổ, làm hơn 5,9 vạn người tử vong. Dự báo dịch còn lây lan trên diện rộng, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe con người, kinh tế - xã hội của cả nước, Thủ đô nói chung và quận Hà Đông nói riêng.

Thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 03/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội “về thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn Thủ đô”; để đảm bảo thực hiện tốt Chỉ thị với mục tiêu kiểm chế, kiểm soát, không để dịch bệnh bùng phát, bảo đảm an toàn sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế, giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn Quận, Ban Thường vụ Quận ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm của Chỉ thị số 31-CT/TU với những giải pháp đồng bộ, thiết thực, hiệu quả để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn Quận; gắn với thực hiện thống nhất các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố Hà Nội và quận Hà Đông về công tác phòng, chống dịch Covid - 19.

- Nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn Quận trong công tác phòng, chống dịch Covid -19; coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách nhất hiện nay, tuyệt đối không chủ quan, lơ là.

- Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, thống nhất từ Quận đến cơ sở; các nhiệm vụ, giải pháp phải sát thực, phù hợp với từng đối tượng, giai đoạn cụ thể; phân công trách nhiệm rõ ràng; gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan đơn vị với kết quả công tác phòng, chống dịch Covid -19 tại địa phương, đơn vị.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chỉ thị 31-CT/TU ngày 03/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy đảm bảo kịp thời, đồng bộ đến các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ Quận đến cơ sở và toàn thể cán bộ, đảng viên, nhân dân trong Quận.

Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố Hà Nội, Quận Hà Đông về việc phòng, chống dịch Covid-19 trong toàn hệ thống chính trị Quận. Đặc biệt là Công văn số 79 - CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông báo số 172 - TB/TW ngày 21/3/2020 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 06/CT-TTg, Chỉ thị số 10/CT-TTg, Chỉ thị số 15/CT - TTg, Chỉ thị số 06/CT - TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1344 - CV/TU, Điện ngày 09/3/2020, Điện ngày 26/3/2020, các Thông báo kết luận của Thường trực, Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội; Chỉ thị 01/CT - UBND, Chỉ thị 05/CT - UBND, các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố Hà Nội; các Thông báo số 2118, 2130, 2140, 2149, 2209 - TB/QU của Quận uỷ, Ban Thường vụ Quận uỷ và các văn bản chỉ đạo của Thường trực Quận uỷ, UBND Quận.

2. Huy động toàn hệ thống chính trị từ Quận đến cơ sở, cơ quan, đơn vị, tổ dân phố... trên địa bàn đoàn kết một lòng, thống nhất ý chí và hành động, thực hiện quyết liệt, trách nhiệm, hiệu quả, tập trung cao độ, ưu tiên nguồn lực, thời gian và công sức chủ động ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid - 19.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong việc thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; vận động người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, thực hiện đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và chính quyền địa phương; khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khoẻ nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm Covid-19 và thực hiện cách ly theo đúng quy định; phát huy tinh thần đoàn kết trách nhiệm, tự giác chấp hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh với tinh thần mỗi người dân trong Quận là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh vì an toàn sức khoẻ của bản thân, gia đình và có trách nhiệm với cộng đồng.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ cơ sở, tổ dân phố, công an khu vực trong việc giám sát, phát hiện những người từ vùng có dịch, những người có liên quan đến Covid -19 cư trú/lưu trú trên địa bàn nhưng chưa khai báo; tổ chức giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy định cách ly y tế đối với những trường hợp cách ly tại nhà/nơi lưu trú.

Kịp thời biểu dương và khen thưởng các điển hình tiên tiến, làm lan toả mạnh mẽ các hoạt động chia sẻ, hỗ trợ và các giá trị tốt đẹp của dân tộc, tránh gây tâm lý hoang mang trong nhân dân trên địa bàn Quận.

3. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp từ Quận đến cơ sở trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong Quận chịu trách nhiệm toàn diện về công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn phụ trách với phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ).

Thực hiện nghiêm quy định, hướng dẫn về giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 05/CT-UBND của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội. Phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ứng trực để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. Lãnh đạo, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm các

quy định phòng, chống dịch, đồng thời chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; tăng cường họp trực tuyến; chủ động bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà, trừ những trường hợp cần thiết theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở.

Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện tiết kiệm chi phí thường xuyên, cắt giảm những công việc chưa thực sự cần thiết để dành nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ an sinh xã hội. Tạm hoãn việc tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở cho đến khi có chỉ đạo mới, để phòng ngừa lây lan và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian tạm dừng tổ chức đại hội, cấp uỷ các cấp tập trung nghiên cứu hoàn thành văn kiện đại hội và tham gia góp ý cho văn kiện đại hội cấp trên đảm bảo chất lượng, trí tuệ; tiếp tục chuẩn bị tốt các nội dung đại hội chi, đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 155-KH/TU của Thành uỷ và Kế hoạch 256-KH/QU của Quận uỷ Hà Đông, khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát, không còn nguy cơ lây nhiễm sẽ tiến hành đại hội theo kế hoạch chung.

4. Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND Quận trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục rà soát, cập nhật phương án, kịch bản phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn Quận phù hợp với tình hình thực tiễn và chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, cấp độ dịch.

Khẩn trương rà soát, theo dõi chặt chẽ, phát hiện và khoanh vùng, cách ly kịp thời những người đã tiếp xúc với người nghi nhiễm hoặc nhiễm bệnh, không để lây lan dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện vệ sinh tiêu độc khử trùng; phối hợp với Sở Y tế để thực hiện tiêu độc, khử trùng tại cơ quan, đơn vị thuộc bộ, ngành Trung ương và Thành phố đóng trên địa bàn Quận. Tập trung truy vết, áp dụng biện pháp phù hợp đối với tất cả các trường hợp trên địa bàn Quận có nguy cơ tiếp xúc với người bệnh, người qua lại Bệnh viện Bạch Mai theo chỉ đạo của UBND Thành phố; công khai, minh bạch thông tin theo quy định.

Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh; bảo đảm giãn cách xã hội, đeo khẩu trang nơi công cộng, giữ khoảng cách giữa người với người, cộng đồng với cộng đồng; yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài, trừ các trường hợp thật sự cần thiết; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Chuẩn bị kịp thời đầy đủ các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế và nhân lực để sẵn sàng đáp ứng trong tình huống dịch bệnh bùng phát với nhiều ca mắc trên địa bàn, nhất là phương án cách ly diện rộng (một phường, một tổ dân phố, một khu chung cư...) hoặc phương án trụ sở hành chính cấp quận, phường có yếu tố dịch Covid-19; tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về hàng giả, đầu cơ, tăng giá đối với các vật tư y tế, dụng cụ phòng hộ; làm việc với các siêu thị, đơn vị cung cấp thực phẩm trên địa bàn để thống nhất biện pháp bảo đảm cung cấp đầy đủ lương thực, thực phẩm

cho người dân; cung cấp đầy đủ điện, nước phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa phòng, chống dịch, vừa sản xuất, kinh doanh, khôi phục kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Xây dựng, bổ sung, cập nhật các kịch bản phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tình hình dịch bệnh; chủ động xây dựng kế hoạch khôi phục, phát triển kinh tế ngay sau khi hết dịch bệnh.

Rà soát, hỗ trợ những trường hợp lao động khó khăn, mất việc làm, chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của UBND Thành phố, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Ưu tiên bố trí, bổ sung nguồn kinh phí phục vụ kịp thời công tác phòng, chống dịch từ Quận đến các phường; kịp thời động viên và thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng tham gia phòng chống dịch theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của UBND Thành phố. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, đấu tranh quyết liệt phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo cuộc sống bình yên của nhân dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ủy ban nhân dân Quận

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tập trung thống nhất, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban ngành và đơn vị liên quan phối hợp tham gia, phòng chống, ngăn chặn, khống chế dịch bệnh trên địa bàn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống cho nhân dân. Rà soát, xây dựng bổ sung phương án, kịch bản phòng chống dịch, gắn với các điều kiện đảm bảo, sẵn sàng đáp ứng với mọi tình huống, cấp độ dịch diễn ra trên địa bàn. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Quận uỷ làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền.

- Chỉ đạo ngành y tế Quận chủ động nắm chắc diễn biến, tình hình dịch bệnh, không để bị động bất ngờ; phối hợp chặt chẽ với các bộ phận, lực lượng liên quan thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế Hà Nội; làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phòng, chống dịch.

- Chỉ đạo Công an Quận, Ban Chỉ huy Quân sự Quận xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp đảm bảo tuyệt đối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trên địa bàn.

- Biểu dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch; đồng thời kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với các cá nhân thiếu trách nhiệm gây ảnh hưởng đến kết quả thực hiện công tác phòng chống dịch Covid - 19.

- Thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày với UBND Thành phố, Thường trực Quận uỷ về tình hình, kết quả công tác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn Quận.

2. Hội đồng nhân dân Quận

Phối hợp với UBND Quận triển khai việc tiết kiệm chi phí thường xuyên, cắt giảm những công việc chưa thực sự cần thiết, để cân đối, phân bổ nguồn lực, đảm bảo

phục vụ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn Quận. Tăng cường giám sát việc thực hiện các quy định trong quản lý nhà nước đối với công tác phòng, chống dịch.

3. Các Ban Đảng và Văn phòng Quận uỷ


- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu với Thường trực, Ban Thường vụ Quận uỷ ban hành các văn bản lãnh đạo công tác phòng, chống dịch Covid -19; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch tại các đơn vị; báo cáo, đề xuất biện pháp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

- Ban Tuyên giáo Quận uỷ hướng dẫn, tổ chức quán triệt triển khai kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận về phòng, chống dịch Covid -19, đặc biệt là lời kêu gọi của Chủ tịch nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chỉ thị 16/CT-TTg, Chỉ thị 31- CT/TU và Kế hoạch của Quận uỷ; tuyên truyền biểu dương kịp thời các tấm gương tập thể, cá nhân thực hiện tốt; đấu tranh, phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch và an ninh trật tự trên địa bàn.

4. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội Quận và các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 31- CT/TU và Kế hoạch của Quận uỷ; xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể nhiệm vụ trong lãnh đạo cấp uỷ, cơ quan, đơn vị; thường xuyên báo cáo Ban Thường vụ Quận uỷ về kết quả thực hiện (qua Ban Tuyên giáo Quận uỷ để tổng hợp). Trường hợp khó khăn, vướng mắc, phát sinh đột xuất kịp thời báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Quận uỷ.

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Quận tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân nâng cao ý thức chấp hành quy định về phòng, chống dịch bệnh; vận động cán bộ, công chức, viên chức người lao động của các cơ quan thuộc Quận ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương; vận động các tổ chức, nhân dân và các nhà hảo tâm tích cực ủng hộ sáng kiến, kinh phí, hàng hoá, phát huy tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội chung sức, đồng lòng, chia sẻ, giúp đỡ cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh, ổn định cuộc sống; rà soát, kịp thời hỗ trợ các hộ cận nghèo, gia đình chính sách gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 trên địa bàn Quận.

Trên đây là Kế hoạch của Quận uỷ Hà Đông triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 03/4/2020 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội./. 

Nơi nhận:

- Thường trực TUHN (b/c);
- Ban TGTU, Ban DVTU, VPTU (b/c);
- TT Quận uỷ, HĐND, UBND Quận;
- Các đồng chí Quận uỷ viên;
- Các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể Quận;
- Các TCCS đảng trực thuộc Quận;
- Lưu VP/QU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ



Lê Cường